

อาเกต (Agate)



อาเกต

อาเกตซึ่งมีเกลียวมหัศจรรย์และสายเรียงเป็นชั้นๆ เป็นหินแห่งความชื่นชมและความลึกลับมาตั้งแต่สมัยยุคหินใหม่ อัญมณีชิ้นนี้แพร่หลายในความหลากหลายและเป็นที่เคารพนับถือทั่วทั้งอารยธรรม ถือเป็นรากฐานสำคัญในบ้านที่กึ่งประวัติศาสตร์ของลัทธิในอิตาลี ซึ่งมักใช้สำหรับวัตถุสถานะสูง พระเครื่อง และเครื่องประดับ คนโบราณเชื่อว่าอาเกตมีพลังในการปกป้องผู้สวมใส่จากอันตราย ช่วยให้พวกเขามีความกล้า และปลุกความรู้สึกมีวิจารณญาณ ชื่อของมันมาจากแม่น้ำ Achates ในซิซิลี ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Dirillo ซึ่งเป็นแหล่งที่พบหินอาเกตเป็นครั้งแรก

ในอิตาลี หินอาเกตมีความเกี่ยวข้องกับน้ำและองค์ประกอบที่ผ่อนคลายของมัน เชื่อกันว่ามีฤทธิ์เย็น ไม่เพียงแต่ทำให้อุณหภูมิลดลง แต่ยังช่วยลดไข้และดับกระหายหากอมไว้ในปาก ในวัฒนธรรมอิสลาม แหวนอาเกตมีคุณค่าสำหรับประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นเครื่องรางในการปกป้อง หินนี้ได้รับการยกย่องอย่างสูงในจินโบราณ โดยแกะสลักเป็นเครื่องประดับและเครื่องราง ซึ่งบ่งบอกถึงความมีอายุยืนยาวและความเจริญรุ่งเรือง โหราจารย์เปอร์เซียยังเป็นที่รู้จักว่ามีค่าอาเกตในฐานะผู้พิทักษ์ที่ทรงพลังต่ออายุ

ว่ากันว่าพลังงานอันละเอียดอ่อนของอาเกตนั้นช่วยรักษาออร่าให้คงที่ ชัดเจนและเปลี่ยนแปลงพลังงานเชิงลบ เลเยอร์ของมันสามารถนำข้อมูลที่ซ่อนอยู่มาเปิดเผยได้ มันยังขึ้นชื่อในด้านการศึกษาสมดุลของพลังงานทางอารมณ์ สติปัญญา และกายภาพ รวมถึงการประสานหยินและหยาง ซึ่งเป็นพลังบวกและลบของจักรวาล ในโลกแห่งการบำบัดด้วยคริสตัล โหราศาสตร์เชื่อว่าช่วยเสริมการทำงานของจิตใจและปรับปรุงสมาธิ การรับรู้ และความสามารถในการวิ

เคราะห์ ผ่อนคลายและสงบเงียบ รักษาความโกรธหรือความตึงเครียดภายใน และสร้างความรู้สึกลดตึงและปลอดภัย



พลังอำนาจของอาเกต

อาเกตมีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการรักษาออร่าให้คงที่ และเปลี่ยนพลังงานเชิงลบให้เป็นการกระทำเชิงบวก

เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของจิตใจ เพิ่มสมาธิ การรับรู้ และความสามารถในการวิเคราะห์

เชื่อกันว่าหินช่วยรักษาสมดุลของพลังงานทางอารมณ์ สติปัญญา และทางกายภาพ ส่งเสริมความสามัคคีภายในตนเองและกับผู้อื่น

คิดว่าคุณสมบัติในการปกป้องของอาเกตจะช่วยปกป้องผู้สวมใส่จากอันตรายทางร่างกายและจิตใจ โดยทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันตามธรรมชาติต่อความทุกข์ยาก

พลอยยังถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาวและความเจริญรุ่งเรือง โดยมีสายที่สื่อถึงความต่อเนื่องของชีวิตและประสบการณ์



Article Id: THA6V169Cgemstone

อาเกต (Agate)